

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ธุรกิจเกษตร)

นายไตรรัตน์ ทองปลอด



นายไตรรัตน์ ทองปลอด เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ อายุ ๕๖ ปี ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) กลุ่มธุรกิจโปรตีน เครือเบทาโกร รับผิดชอบบริหารงานกลุ่มธุรกิจ และบุคลากรภายใต้สังกัด

มากกว่า ๒๗,๐๐๐ คนทั่วประเทศ บริหารงานโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ (สุกร, ไก่เนื้อ) รวม ๒๖ แห่งทั่วประเทศ บริหารงานการตลาดและขายผ่านช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด นอกจากนี้กำลังอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ ๓ โดยมูลนิธิเกษตรวิชาการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การศึกษาดูงาน

ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงสายพันธุ์ไก่ไข่ สุกร และปลา ของบริษัท Hendrix ประเทศฝรั่งเศส เทคโนโลยีเครื่องคัดเกรดไข่ไก่ ของบริษัท Nabel ประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และอุปกรณ์ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ ประเทศจีน Animal Welfare ไก่ไข่ ไก่สาว สุกรพันธุ์ สุกรอนุบาล เมื่องเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย Food Exhibition นานาชาติ ANUGA ที่ Cologne ประเทศเยอรมัน Food Exhibition นานาชาติ SIAL ที่ Paris ประเทศฝรั่งเศส

ผลงานความร่วมมือทางวิชาการ

นายไตรรัตน์ ทองปลอด เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ในการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองโคราช เพื่อต่อยอดทางการศึกษาในการปรับปรุงพันธุ์ จนกระทั่งพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตเป็นไก่เนื้อ เพื่อการค้าของเกษตรกรในการผลิตไก่โคราชระบบอาหารปลอดภัย และยกระดับตลาดไก่โคราช ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ เครือเบทาโกร ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพจนสาร อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

ผลงานทางสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ หรือนานาชาติ หรือบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม หรือมหาวิทยาลัย

นายไตรรัตน์ ทองปลอด ได้รับการคัดเลือกเป็นนิตินิตเก๋าคดีเด่น ประเภทนักบริหารเอกชน ซึ่งทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนางานและสร้างผลประโยชน์ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมและประเทศชาติ นอกจากนี้ นายไตรรัตน์ ทองปลอด เป็นผู้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคมโดยการสนับสนุนและ การมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรหลายโครงการ เช่น โครงการกระเป๋ามาโนะโทโรให้น้อง โครงการจัดหาเงินทุนเพื่อสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง รวมถึงการอุทิศตนเพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้และวิทยากรในการผลิต และการขายในอุตสาหกรรม การเกษตรและอาหารให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยตามโอกาสอันอำนวย

เป็นผู้จัดโครงการ กิจกรรมผ้าป่าโรงเรียนบ้านไสถั่ว วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ช่วงเวลา ๐๑.๔๐ น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ อาคารเรียนที่เป็นอาคารไม้ มีอายุกว่า ๕๐ ปี ซึ่งเป็นห้องเรียนของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนบ้านไสถั่ว ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาร่วมชั่วโมงจึงสามารถดับเพลิงได้สำเร็จ พบว่าความเสียหายเบื้องต้น อาคารเรียนเสียหายทั้งหมด และอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งหนังสือเรียนต่างได้รับความเสียหาย โดยมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า ๑.๗ ล้านบาท

เป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งการผลักดันให้เกิด การก่อสร้างโรงงานแปรรูปไก่สด โรงงานแปรรูปสุกร ภายใต้มาตรฐานการจัดการส่งออก และมาตรฐาน กรรมปศุสัตว์ให้เกิดขึ้นในภาคใต้เป็นบริษัทแรก ที่จังหวัดพัทลุงส่งผลให้เกิดการสร้างงานให้กับชุมชน เกษตรกรที่ได้เข้าร่วมโครงการไก่ประกัน เลี้ยงไก่ เลี้ยงสุกรเพื่อส่งเข้าโรงงานข้างต้นครอบคลุมพื้นที่ ทั่วภาคใต้

นายไตรรัตน์ ทองปลอด ริเริ่มทำโครงการ MOU รายแรกของธุรกิจปศุสัตว์พื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับ เทศบาลเมืองพัทลุง ได้ทำการก่อสร้างโรงงานแปรรูปสุกรที่ได้มาตรฐาน และได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงฆ่าสัตว์สะอาดระดับประเทศ ปีพ.ศ. ๒๕๕๕

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เป็นผู้ให้การสนับสนุนรับนักศึกษาที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าทำงานกับบริษัทในเครือเบทาโกร ระดับเจ้าหน้าที่ขึ้นไป มากกว่า ๑๐๐ อัตรา รับนักศึกษาของ มหาวิทยาลัย ฯ เพื่อเข้าฝึกปฏิบัติงานกับบริษัทในเครือเบทาโกร นายไตรรัตน์ ทองปลอด กำลังศึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อสร้างนักศึกษารองรับงาน ค้าปลีก และงานขายของเครือเบทาโกร ก่อนจะขยายไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามภูมิภาค รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้วยกำลัง ความสามารถ จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นควร มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ธุรกิจเกษตร) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป